

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญรวม บัวหลวง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๗	บุญรวม บัวหลวง	
๒	นายวรวิสูตร ฉิมพาลี	เลขานุการสภาฯ	วรวิสูตร ฉิมพาลี	
๓	นายสุชาติ ปานมะณี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	สุชาติ ปานมะณี	
๔	นางสุณี มูลจั่น	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	สุณี มูลจั่น	
๕	นายณรงค์ เทศเดช	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	ณรงค์ เทศเดช	
๖	นายสังवार สกุลพงษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	สังवार สกุลพงษ์	
๗	นายอุเทน เอี่ยมสิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	อุเทน เอี่ยมสิน	
๘	นางลำไย อินทราพงษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๕	ลำไย อินทราพงษ์	
๙	นายมานะ ขำสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๕	มานะ ขำสวัสดิ์	
๑๐	นายเจตน์สมบูรณ์ ใหญ่ประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	เจตน์สมบูรณ์ ใหญ่ประเสริฐ	
๑๑	นายศิริ มะลิลา	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	ศิริ มะลิลา	
๑๒	นางอารีย์ ปิ่งขำ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๗	อารีย์ ปิ่งขำ	
๑๓	นายนายนรินทร์ มาตย์ทิพย์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	นรินทร์ มาตย์ทิพย์	
๑๔	นายบุญเส หอมภู	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	บุญเส หอมภู	
๑๕	นายประสิทธิ์ อินทราพงษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	ประสิทธิ์ อินทราพงษ์	
๑๖	นายสำราญ ทองทิพย์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	สำราญ ทองทิพย์	
๑๗	นายประสิทธิ์ รวมสิน	นายก อบต.นาพันสาม	ประสิทธิ์ รวมสิน	
๑๘	นายชอบ แก่กิ่งก้าน	รองนายก อบต.	ชอบ แก่กิ่งก้าน	
๑๙	นายประทิว ปิ่งขำ	รองนายก อบต.	ประทิว ปิ่งขำ	
๒๐	นายพรเทพ นาถกร	เลขานุการนายก อบต.	พรเทพ นาถกร	
<b>ผู้ไม่มาประชุม</b>				
๑	นางประกอบ สนพลาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	ประกอบ สนพลาย	ลาป่วย
๒	นายเจริญ หมู่ศิริ	รองประธานสภาฯ	เจริญ หมู่ศิริ	ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม ราชการ)		(หัวหน้าส่วน			หมายเหตุ
๑.	นางสาวบุญส่ง คล้าพงษ์	รองปลัด อบต.	บุญส่ง คล้าพงษ์		
๒	นางสาวชมภูนุช มะลิลา	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ชมภูนุช มะลิลา		
๓	นายบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดใส	เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง	บรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดใส		
๔	นางสุธิสสา วิวัฒน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สุธิสสา วิวัฒน์		
๕	นางสาวรติมา ตาละลักษณ์	นักวิชาการศึกษา	รติมา ตาละลักษณ์		
๖	นางสาววิจิตรพร สัมเทศ	นักพัฒนาชุมชน	วิจิตรพร สัมเทศ		
๗	นางจีรวรรณ อินทรดิษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จีรวรรณ อินทรดิษฐ์		

### เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น

นายวรวิสูตร ฉิมพาลี  
เลขาธิการสภาฯ  
ระเบียบวาระที่  
นายบุญรวม บัวหลวง  
ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มาพร้อมกันแล้ว  
ขอเชิญประธานสภา ฯ เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
**เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
- วันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  
จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียง อย่างยั่งยืน  
โดยได้รับเกียรติจาก นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  
เป็นประธานปิดงาน โดยประธานในพิธีจะเดินทางมาถึง เวลา ๐๘.๓๐ น.  
-วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามร่วมกับวัดนาพรม  
ได้กำหนดจัดพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัย  
โดยประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความสำนึก ในพระ  
มหากรุณาธิคุณ แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เวลา ๑๙.๐๐ น. หรือ หนึ่งทุ่มตรง ณ วัดนาพรม จึงขอเชิญสมาชิก อบต.  
ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  
รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่

**๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ รอบที่ ๒  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙**

นายบุญรวม บัวหลวง  
ประธานสภา ฯ

ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓  
รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขอให้สมาชิก  
ทุกท่านตรวจดูตามเอกสาร เมื่อได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใด  
จะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ รอบที่ ๒  
ประจำปี ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่

นายบุญธรรม บัวหลวง

ประธานสภาฯ

นายประสิทธิ์ รวมสิน

๓

### เรื่องเพื่อทราบ

#### เรื่องการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้ทำบันทึกตกลงการจ้างกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเกษตรศาสตร์เทคโนโลยี เพชรบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ใน ๔ ภาระงาน ประกอบด้วย ๑. ด้านการส่งเสริมอาชีพ ๒. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ๓. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๔. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีตัวชี้วัด ๔ ด้าน ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปี ๒๕๕๙ ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ส่งมอบผลการสำรวจความพึงพอใจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม แล้วนั้น

โดยขอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ให้สมาชิกสภาทราบดังนี้

๑. ด้านการส่งเสริมอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๒
๒. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๒
๓. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๔
๔. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๒

โดยมีข้อเสนอแนะต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ที่ควรนำพิจารณาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริการสาธารณะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามบางรายมีความเห็นว่า ในการบริหารจัดการเพื่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีข้อที่ควรนำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการสาธารณะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น

-ควรมีการกระตุ้น ปรับปรุงและพัฒนาตลาดน้ำนาพันสามให้มีการเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นที่เพิ่มมากขึ้น โดยเรียงร้อยของดีภายในตำบลเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

-ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวตลาดน้ำนาพันสามอย่างต่อเนื่อง และควรมีการจัดตั้งคณะทำงานเชิงรุกเพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อดูแลปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตำบลนาพันสามต่อไป ในส่วนกระบวนการที่ควรปรับปรุงแก้ไขนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จะนำไปปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

นายบุญรวม บัวหลง  
ประธานสภา  
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔  
นายบุญรวม บัวหลง  
ประธานสภา ฯ  
นายวรวิสูตร ฉิมพาลี  
เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

รับทราบ

๔ เรื่องเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (AC)  
สายเลียบบคลอง ตี ๑๘ หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๓ (ต่อจากเดิม)

ขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒ ข้อ ๘๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการ ซึ่งในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือความที่กฎหมายกำหนด

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓. เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกผันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้น เป็นอันพับไป

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๖๒๒๒

ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญรวม บัวหลวง  
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ขอถอนญัตติวาระการประชุมจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
(AC) สายเลียบคลอง ตี ๑๘ หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๓ (ต่อจากเดิม)  
เนื่องจากเอกสารไม่เรียบร้อย  
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔  
นายบุญรวม บัวหลวง  
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ  
มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.

(ลงชื่อ) วรวิสูตร นิมพาลี ผู้จัดบันทึกรายงานฯ (ลงชื่อ) ณรงค์ เทศเดช ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ  
(นายวรวิสูตร นิมพาลี) (นายณรงค์ เทศเดช)

(ลงชื่อ) ประสิทธิ์ อินทรพงษ์ กรรมการตรวจรายงานฯ (ลงชื่อ) บุญเส หอมภู กรรมการตรวจรายงานฯ  
(นายประสิทธิ์ อินทรพงษ์) (นายบุญเส หอมภู)

นายบุญรวม บัวหลวง  
ประธานสภา ฯ  
นายประสิทธิ์ รวมสิน  
นายก อบต.

ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม

เรียนประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การคลัง ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มียอดเงินสะสมปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖,๗๐๑.๓๓๘.๓๗.- บาท (-หกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามสิบบแปดบาทสามสิบบเจ็ดสตางค์) กันไว้จ่ายโครงการ จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑,๙๖๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) กันไว้จ่ายเงินเดือน ๓ เดือน เป็นเงิน ๒,๐๘๑,๒๘๖.- บาท (-สองล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) กันไว้เพื่อสาธารณภัย ๑๐ เปอร์เซนต์ เป็นเงิน ๒๖๕, ๙๐๕.๒๔ บาท (-สองแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าบาทยี่สิบบสี่สตางค์-) โดยเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ เป็นเงิน ๒,๓๙๓,๑๔๗.๑๓.- บาท (-สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์-) การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

การใช้จ่ายเงินสะสมให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ วรรคท้าย ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้เงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว

- ลักษณะและประเภทของโครงการที่สามารถนำเงินสะสมไปใช้ได้ต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือเป็นกิจการที่เพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการที่จัดทำจะต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ
- รัฐบาลจะจัดงบประมาณสมทบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางจะได้รับงบประมาณสมทบในวงเงินไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาท โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ยังมีเงินคงเหลือพอใช้จ่ายในการ ดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีงบประมาณจำนวนจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและ บริการประชาชนในเขตตำบลนาพันสาม ดังนี้

**โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเลียบบคลองดี ๑๘ หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๙ (ต่อจากเดิม)**

**เหตุผล** ด้วยถนนสายเลียบบคลองดี ๑๘ หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๙ (ต่อจากเดิม) มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อทรุดโทรม ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก เนื่องจากสภาพ เดิมเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาและเป็น ถนนคอนกรีต ประกอบกับถนนดังกล่าวยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ เป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการสัญจรไปมาหลายหมู่บ้านและเชื่อมต่อ ตำบลใกล้เคียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล นาพันสาม จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม **โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเลียบบคลองดี ๑๘ หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๙ (ต่อจากเดิม)** ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๑๔ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) หน้า ๑๒ งบประมาณ ๒,๘๑๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) โดยขออนุมัติจ่ายขาดสะสมจาก งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เป็นเงิน ๑,๓๑๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) และจ่ายจากงบประมาณสมทบของรัฐบาล เป็นเงิน๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

นายบุญรวม บัวหลวง  
ประธานสภา  
ที่ประชุม

ขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเลียบบคลองดี ๑๘ หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๙ (ต่อจากเดิม) มีมติเห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ ๔**  
นายบุญรวม บัวหลวง  
ประธานสภา ฯ

**เรื่องอื่น ๆ**  
มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.

(ลงชื่อ) วรวิสูตร ฉิมพาลี ผู้จัดบันทึกรายงานฯ (ลงชื่อ) ณรงค์ เทศเดช ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ  
(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี) (นายณรงค์ เทศเดช)

(ลงชื่อ) ประสิทธิ์ อินทรพงษ์ กรรมการตรวจรายงานฯ (ลงชื่อ) บุญเส หอมภู กรรมการตรวจรายงานฯ  
(นายประสิทธิ์ อินทรพงษ์) (นายบุญเส หอมภู)